



ประกาศเจตจำนงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง การต่อต้านการกระทำความผิดทางจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มาตรฐานการวิจัย
และผลงานทางวิชาการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มาตรฐานการวิจัยและจรรยาบรรณในการทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศเจตจำนงว่า

๑. มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๒. บุคลากรในมหาวิทยาลัยยึดมั่นต่อนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มาตรฐานการวิจัย และผลงานทางวิชาการที่ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง

๓. บุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและรูปแบบของผลงานทุกประเภทโดยคำนึงถึงจริยธรรมมาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การดำเนินการและการเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักจริยธรรมมาตรฐาน และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นที่ยอมรับ มีความสง่างามแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๔. ในกรณีพบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำความผิดจริยธรรมมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ หรือผิดจริยธรรมมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป

๕. มหาวิทยาลัยไม่ยอมรับต่อการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มาตรฐานการวิจัย และจรรยาบรรณการทำวิจัยในทุกกรณี และขอให้คำมั่นกับสังคมว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะยึดมั่นในอุดมการณ์ เคร่งครัดต่อจริยธรรมการวิจัยทั่วไป มาตรฐานการวิจัย และจรรยาบรรณ รวมถึงจะร่วมกันตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางจริยธรรมมาตรฐานและจรรยาบรรณการวิจัยและผลงานทางวิชาการ รวมทั้งผลงานทางวิชาชีพขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “จริยธรรมการวิจัยทั่วไป” หมายความว่า หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ดีของนักวิจัยและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องยึดถือปฏิบัติ (ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕)